

# ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๓/ว ๖



ศาลากลางจังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ตามที่สำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา เนื่องจากในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีประชาชนเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับที่ประชุมกองอำนาจการร่วมรักษาความปลอดภัย บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) มีข้อเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพ ดังนี้

๑. กรณีประชาชนที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุ ให้มีการจัดทำข้อมูลการเจ็บป่วย ยารักษาโรค เบอร์โทรศัพท์ของญาติหรือบุคคลใกล้ชิด และอื่น ๆ เพื่อจะได้อำนวยความสะดวก และเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

๒. สำหรับประชาชนที่เป็นโรคหัวใจ และติดเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไฟฟ้า ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองทราบก่อนเข้าเครื่องตรวจจับโลหะ เนื่องจากคลื่นของเครื่องตรวจจับโลหะ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไฟฟ้าได้

๓. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ สามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เบอร์โทรสายด่วน ๑๖๖๙ หรือศูนย์เอร์แอดวีน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรสายด่วน ๑๖๔๖

จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ที่เดินทางมาเองได้ทราบในข้อเน้นย้ำดังกล่าวข้างต้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป อนึ่ง สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานจังหวัด  
กลุ่มงานอำนาจการ  
โทร./โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๐๐๐, ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐

(นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง